

# CẢNH BÁO KHẨN CẤP QUA SÓNG DI ĐỘNG



Nếu tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của bạn đang gặp nguy hiểm, Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động có thể được gửi đến ĐTDD của bạn, bạn không cần phải đăng ký hoặc tải xuống một ứng dụng nào.

**Truy cập [civildefence.govt.nz](http://civildefence.govt.nz) để kiểm tra xem ĐTDD của bạn có tương thích hay không.**



## Nếu tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của bạn đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, một tin nhắn Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động có thể được gửi đến ĐTDD của bạn.

Tin nhắn cảnh báo được gửi đi bằng công nghệ gửi tin nhắn quảng bá (cell broadcast technology), vì vậy bạn không cần phải đăng ký hoặc tải xuống một ứng dụng nào. Việc gửi tin nhắn có thể được khoanh vùng trong từng khu vực, vì vậy bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn cảnh báo nếu tình huống khẩn cấp diễn ra trong khu vực của bạn.

Tin nhắn Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động chỉ có thể được gửi đi bởi Bộ Phòng vệ Dân sự và Quản lý tình huống Khẩn cấp, các Nhóm Quản lý tình huống Khẩn cấp - Phòng vệ Dân sự, Cảnh sát New Zealand, Cơ quan Chữa cháy và tình huống Khẩn cấp New Zealand, Bộ Y tế và Bộ Công nghiệp Cơ bản.

Nếu ĐTDD của bạn đang bật, có khả năng tiếp nhận tin nhắn cảnh báo và đang ở trong khu vực được khoanh vùng, bạn sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo. Bạn có thể kiểm tra xem ĐTDD của bạn có khả năng nhận được tin nhắn cảnh báo hay không tại trang web [civildefence.govt.nz](http://civildefence.govt.nz).

Tin nhắn Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động không thay thế các cảnh báo khẩn cấp khác. Chúng là phương cách bổ sung để cảnh báo đến bạn, song song với các kênh cảnh báo khác. Hãy hành động ngay lập tức. Không phải tất cả ĐTDD đều có khả năng nhận được tin nhắn cảnh báo, vì vậy nếu bạn nhận được tin nhắn cảnh báo, hãy thông báo cho người khác biết. Nếu bạn cảm thấy tính mạng của bạn đang gặp nguy hiểm, đừng chờ đợi cảnh báo chính thức.

## Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động hoạt động như thế nào?

Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động sử dụng tín hiệu riêng biệt, vì vậy chúng đáng tin cậy hơn trong tình huống khẩn cấp khi lưu lượng ĐTDD và internet có thể đang bị quá tải.

Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động không phụ thuộc vào việc bạn đang dùng mạng điện thoại nào. Bất kỳ ĐTDD nào có khả năng tiếp nhận tin nhắn cảnh báo, khi đi vào khu vực nguy hiểm trong lúc tin nhắn cảnh báo đang được phát đi thì sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo.

## Tôi có thể chọn không nhận Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động không?

Vì Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động giúp bạn được an toàn, bạn sẽ không thể lựa chọn không nhận tin nhắn Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động. ĐTDD của bạn có thể hiển thị các tùy chọn cài đặt áp dụng với các quốc gia khác, nhưng ở New Zealand chúng tôi sẽ sử dụng một kênh phát sóng đặc biệt luôn ở trong trạng thái sẵn sàng.

## Tôi nên làm gì nếu tôi nhận được Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động?

Ngừng những việc bạn đang làm và làm theo hướng dẫn.

Tin nhắn Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động chỉ được gửi đi bởi các cơ quan phụ trách tình huống khẩn cấp được cho phép gửi, và chỉ được gửi đi khi có mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản (và một hoặc hai lần phát thử hàng năm), vì vậy nếu bạn nhận được cảnh báo, hãy xem đó là việc nghiêm trọng và làm theo nội dung trong tin nhắn.

## Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động không thay thế các kênh cảnh báo khác

Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động là một kênh bổ sung được sử dụng để giữ cho bạn được an toàn nếu có tình huống khẩn cấp. Các kênh cảnh báo khác như đài phát thanh, truyền hình, trang web và mạng xã hội vẫn sẽ được sử dụng. Tin nhắn cảnh báo không thay thế các hệ thống cảnh báo khác, hoặc việc cần phải hành động khi thấy những cảnh báo của thiên nhiên.

Bạn vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp, và bạn không nên chờ đợi tin nhắn cảnh báo trước khi bạn hành động. Nếu bạn cảm thấy tính mạng của bạn đang gặp nguy hiểm, đừng chờ đợi cảnh báo chính thức. Hãy hành động ngay lập tức.

Dành thời gian để lập ra kế hoạch trong tình huống khẩn cấp của riêng bạn, bao gồm những việc phải làm, đi đâu, ai có thể giúp bạn và ai có thể cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn có thể lập một kế hoạch online tại [happens.nz](http://happens.nz).

Tìm hiểu thêm về Cảnh báo Khẩn cấp qua sóng di động tại [civildefence.govt.nz](http://civildefence.govt.nz).